
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 /2565 

วัน จันทร์ ที ่ 7   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  (เวลา09.30 น.) 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่    ชื่อ-สกุล     ต าแหน่ง 

1.          นายอนันต์            มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
2.          นางสุรัตน ์  สีตา  รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
3.          นางสาวประภาศรี  หงษ์ทะนี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 1 
4.          นายสุมิตร  โชติอุดมโชค สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 1 
5.          นายธงชัย   จันทร์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 1 
6.          นางเจือจันทร์  โพสาราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 1 
7.          ส.ต.เอกชัย  บุตรสอน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 1 
8.          นายชูศิลป ์  ทองมา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง เขต 1 
9.          นายอุดม   บุญพา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 2 
10.          นายบุญสวย  พันธุ์สาง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 2 
11.          นางสีกา   อาจเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 2 
12.          นายประสิทธิ์  สมใจ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 2 
13.          นายรัชพล  ไกยสินธุ์  เลขานุการสภาเทศบาลฯ/ปลัดเทศบาล 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 1. นายวรรณชัย  มาตย์วิเศษ นายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
 2. นายสมรรถภณ  พรมสา  รองนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
 3. นายสมัย  กันหาจันทร์ รองนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
 4. นายนิวัติ  มูลมณี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
 5. นายค าพันธ์  วงศ์อามาตย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
 6. นางเนาวรัตน์  เหลืองเจริญ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 7. นางศรินทร์ญา   สมเพชร  เจ้าพนักงานธุรการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม    -ไม่มี- 
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

  1.โครงการฝึกอบรม หลักสูตรเพ่ิมประสิทธิภาพกิจการสภาการประชุมสภาและการจัดท า
 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ ท่านใดสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมก็ขอให้แจ้งชื่อกับเจ้าหน้าที่
 ได้เลยหลังปิดการประชุม 

มติที่ประชุม   :     รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เม่ือวัน
พุธ ที่  29 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564  

มติที่ประชุม   :     รับรอง    

ระเบียบวาระท่ี ๓   กระทู้ถาม 

  ……………(ไม่มี)…………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่คณะกรรมการสภาเทศบาลต าบลดงแดงพิจารณาเสร็จแล้ว 

  ................(ไม่มี)...................................................................................................... ................... 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

  5.1 ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุน 

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ : ขอให้ผู้บริหารน าเสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ 5 ข้อ 5.1  
 เรื่องขอความเห็นชอบเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 

นายวรรณชัย  มาตย์วิเศษ นายกเทศมนตรีฯ : เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขอความเห็นชอบการจ่ายเงิน 
อุดหนุนตามมาตรา 67 (8) และมาตรา 67     ทวิ แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 14 ต่อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน งบประมาณ 22,951.50 บาท 
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือด าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้ 

- โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑   จุดเริ่มต้น บ้านนายค าอ้าย  ภาษี ถึงบ้านนางก้าน 
ทวินันท์  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ 6/2565 

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ : สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีข้อสงสัย 
หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุม เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านดงแดง หมู่ที่ 1 จ านวนเงิน  22,951.50.-
บาท  

มติที่ประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง-  
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  5.2 ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัย
แรกของปีถัดไป 

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ : ในวาระท่ี 5 ข้อ 5.2 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24  

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2552  ประกอบกับข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  จึง
ประกาศก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. 2565  และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี 
พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

  (5.2.1) ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2565 

ตามระเบียบก าหนดให้มีการประชุมสามัญ จ านวน 4 สมัย ซึ่งสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ได้มีการก าหนดแล้วในคราวประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวัน พุธ ที่ 
12 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอต่อที่ประชุม 

นายชูศิลป์  ทองมา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง เขต 1 : เสนอจ านวนสมัยการประชุมสามัญ  
 ประจ าปี พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2   ก าหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม        
พ.ศ.2565 ถึง วันที่  30  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  3 ก าหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่   1 เดือน สิงหาคม           
พ.ศ. 2565 ถึงวันที่  30 เดือน  สิงหาคม    พ.ศ. 2565 

-   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ก าหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  เดือน พฤศจิกายน  
พ.ศ.2565  ถึงวันที่  30  เดือน พฤศจิกายน    พ.ศ. 2565 

โดยมีผู้รับรอง 2 ท่าน คือ สิบตรี  เอกชัย  บุตรสอน สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
 ดงแดง เขต 1  และ นายบุญสวย  พันธุ์สาง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง เขต 2  เป็นผู้รับรอง 

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ :สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอ 
 มติที่ประชุม 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง-  
   
  (5.2.2)สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566 
นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ : ในวาระท่ี 5 ข้อ 5.2.2 ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯเสนอต่อ 
 ที่ประชุม 
นายอุดม   บุญพา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : เสนอ 

  - สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566 ก าหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต ่ 
 วันที่ 1  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566 
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  โดยมีผู้รับรอง 2 ท่าน คือ  นางเจือจันทร์    โพสาราช  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  
   ดงแดง เขต 1  และ นางสีกา  อาจเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง เขต 2  เป็นผู้รับรอง 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง-  

  5.3 เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาประจ าปี พ.ศ. 2565  

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ : ในวาระท่ี 5 ข้อ 5.3 การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ 
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง  ป ร ะ จ า ปี  พ . ศ .  2 5 6 5  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554  ข้อ 103 คือคัดเลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือไม่ใช่สมาชิกสภาท้องถิ่นก็ได้จ านวนไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนการเสนอชื่อในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ี ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

นายธงชัย  จันทร์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง เขต 1 : เสนอ  จ านวน 3  คน โดยมี นายสุมิตร   
 โชติอุดมโชค สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง เขต 1 และ นางสาวประภาศรี  หงษ์ทะนี สมาชิกสภา
 เทศบาลต าบลดงแดง เขต 1 เป็นผู้รับรอง 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง-  

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ : ขอให้เสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
 เทศบาลฯต่อที่ประชุม 
นางสาวประภาศรี  หงษ์ทะนี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง เขต 1 : เสนอ ส.ต. เอกชัย  บุตรสอน 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง เขต 1 เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 1 โดยมีนายสุมิตร โชติอุดมโชค 
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 และนายธงชัย   จันทร์เหลือง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1           
 เป็นผู้รับรอง 
นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ :สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจะ  
 ถือว่า ส.ต.เอกชัย  บุตรสอน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
 ประชุมสภาเทศบาล คนที่ 1  

มติที่ประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง-  

นายบุญสวย  พันธุ์สาง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง เขต 2 : เสนอ นายอุดม  บุญพา สมาชิกสภา
 เทศบาลต าบลดงแดง เขต 2 เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 2 โดยมีนางสาวประภาศรี  หงษ์ทะนี สมาชิก
 สภาเทศบาลฯ เขต 1 และนายประสิทธิ์  สมใจ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เป็นผู้รับรอง 
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นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ :สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจะ
 ถือว่า นายอุดม  บุญพา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภา เทศบาล คนที่ 2 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง-  

นายประสิทธิ์  สมใจ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง เขต 2 : เสนอ นายธงชัย  จันทร์เหลือง สมาชิกสภา
 เทศบาลต าบลดงแดง เขต 1 เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 3 โดยมีนายชูศิลป์    ทองมา สมาชิกสภา
 เทศบาลฯ เขต 1  และ นางเจือจันทร์  โพสาราช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เป็นผู้รับรอง 
นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ :สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจะ
 ถือว่า นายธงชัย  จันทร์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
 ประชุมสภาเทศบาล คนที่ 3 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง-  

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ   

นายวรรณชัย  มาตย์วิเศษ นายกเทศมนตรีต าบลดงแดง : แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ  

  1.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทาง สตง.และท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมราชการที่
 ส านักงานเทศบาลต าบลดงแดง และได้ก าชับให้ทางเทศบาลต าบลดงแดงได้เร่งด าเนินการเรียกเก็บ
 เงินคืนจากสมาชิกโครงการเศรษฐกิจชุมชน ที่ได้ท าการกู้ยืมเงินทุนโครงการดังกล่าวนานแล้ว และ
 ที่ยังตามเก็บคืนไม่ได้ ก็จะมี ทั้งหมด 5 กลุ่มด้วยกัน คือ ม.1,ม.4,ม.5,ม.6,ม.13  

  2.เรื่องเงินโบนัสที่จ่ายให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลดงแดง ที่โดนเรียกคืนนั้น 
 บางส่วนส าหรับเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ก็มีเช่นกัน ในส่วนที่ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่
 อ่ืนและได้รับโทษทางวินัยให้ออกจากราชการก็มี 

  3.การเยียวยาโรคระบาดในสัตว์เลี้ยงโรคลัมปีสกนิ ทางกรมปศุสัตว์จะด าเนินการโอนเงินผ่าน
 บัญชีธนาคารให้กับเกษตรกรที่ได้รับการเยียวยาเอง โดยไม่ผ่านทางเทศบาลต าบลดงแดงแต่อย่างใด 

  4.ด้วยทางเทศบาลต าบลดงแดง มีความประสงค์ที่จะแก้ไขเทศบัญญัติฯเลยต้องมีการหารือ
 กับทางสมาชิกสภาเทศบาลฯและผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้าน ทางเจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือก าหนดวันประชุม
 อีกครั้งหนึ่ง 

  5.โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯให้จ่ายขาดเงินสะสมจ านวน 8 โครงการ 
 คาดว่าประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ผู้รับเหมาจะเริ่มทยอยเข้าด าเนินงาน ฝากทางสมาชิกสภา
 เทศบาลฯทุกท่านช่วยตรวจสอบและเห็นหูเป็นตาอีกแรงหนึ่ง 

  6.เรื่องการให้บริการสาธารณะกับพ่ีน้องประชาชน ด้วยตอนนี้รถเครนยังซ่อมไม่เสร็จ จึง
 ยังคงไม่สามารถให้บริการพ่ีน้องประชาชนในส่วนของการตัดกิ่งไม้ ช่วยยกสิ่งของที่มีน้ าหนักมากได้  
 รวมถึงการซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้ามมุมืดด้วย ก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่าน น าเรียนให้กับพ่ีน้อง
 ประชาชนทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถให้บริการกับพ่ีน้องประชาชนทราบด้วย  
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ส.ต.เอกชัย  บุตรสอน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง เขต 1 : ฝากทางผู้บริหารช่วยเข้าไปแก้ไขปัญหา
  1.เรื่องน้ าทิ้งของชาวบ้านที่ไหลลงถนนผ่านหน้าบ้านเพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นน้ าทิ้งจากบ้าน     
 นายประกง ไชยปัญหา ไหลมายังหน้าร้านขายของช า ของนายเลิศ  ภูมิเขต  เป็นปัญหาถกเถียงกัน
 ค่อนข้างรุนแรง  ฝากทางผู้บริหารช่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วย  

  2.เรื่องถนนไปทางหนองเอียดตรงบริเวณด้านข้างสถานีวิทยุของนายสุขวัฒน์ พิบูลย์ อยากให้
 ผู้บริหารช่วยเร่งด าเนินการหาทางแก้ไขปัญหาเนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นที่รับน้ า และถนน
แตกหัก ช ารุดมาก ยิ่งบริเวณปากน้ า จึงอยากให้ทางผู้บริหารเร่งหาทางแก้ไขปัญหาก่อนถึงฤดูฝน 

นางสาวประภาศรี  หงษ์ทะนี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง เขต 1 : ฝากทางผู้บริหารช่วยซ่อมแซมไฟ
 สปอร์ตไลท์ที่สนามกีฬากลางบ้านดงแดงในส่วนที่ไม่ส่องสว่างด้วยเพราะมีบางหลอดดับ และขอเสาไฟ
 เพ่ิมอีกสัก 1 เสา เพ่ือให้มีแสงสว่างเพียงพอ 

นายบุญสวย   พันธุ์สาง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง เขต 2 : ฝากทางผู้บริหารช่วยดูแล และ          
 แก้ไขปัญหา   

  1.เรื่องขยะตลาดนัดชุมชน อยากให้มีการจัดหาถังหรือที่ส าหรับทิ้งขยะให้กับพ่ีน้องประชาชน
 ที่มาจับจ่ายใช้สอยให้เป็นที่เป็นทาง 

  2.โครงการ คสล. ที่ด าเนินการไปแล้วส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการลงลูกรังตรงบริเวณ
 สิ้นสุดโครงการจะลงหินลูกรังค่อนข้างน้อยท าให้สัญจรล าบากและท าให้รถที่สัญจรไปมากระแทกกับ
 ขอบถนนฝากทางผู้บริหารช่วยก าชับผู้รับเหมาและช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย 

  3.เรื่องไฟฟ้ามุมมืด หากด าเนินการซ่อมบ ารุงรถเครนเสร็จแล้วหรือหากมีแนวทางที่สามารถ
 ด าเนินการได้ก่อนก็ขอฝากทางผู้บริหารช่วยเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ด้วย 

นายสุมิตร  โชติอุดมโชค สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง เขต 1 : สอบถามเกี่ยวกับเรื่องรถขยะที่ทาง
 เทศบาลต าบลดงแดงได้ท าหนังสือขอรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ไม่ทราบ
 ว่าเรื่องไปถึงไหนแล้ว  

นายสมรรถพล  พรมสา รองนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง : ตอบข้อซักถามสมาชิกสภาเทศบาลฯ เรื่องนี้อยู่
 ระหว่างรอใหผู้้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดลงลายมือชื่อ และน าส่งเอกสารต่อไปยังกรมส่งเสริมการ
 ปกครองท้องถิ่นต่อไป ซึ่งในเบื้องต้นตนได้น าส าเนาหนังสือไปยื่นต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ด้วยตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็รอตามกระบวนการของทางราชการ 

นายประสิทธิ์  สมใจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง เขต 2  : เพ่ิมเติมเก่ียวกับปัญหาน้ าทิ้งจากบ้านเรือน
 ที่ก่อให้เกิดเป็นปัญหาใหญ่กับชุมชนที่แออัด บ้านเรือนติดกัน ตนเห็นว่าปัญหาดังกล่าวมีทุกหมู่บ้าน
 และเป็นปัญหาที่ท าให้พ่ีน้องประชาชนที่บ้านติดกันหรืออยู่ในระแวกเดียวกันมีปากเสียงกัน ฝากทาง
 ผู้บริหารช่วยพิจารณาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย รวมถึงพิจารณาเรื่องงบประมาณที่จะ
 น ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพราะตนคาดว่าคงต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง  
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นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ :    ได้ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่  
เมื่อไม่มี จึงได้กล่าวปิดประชุม  

 

 เลิกประชุมเวลา 11.30 น.   

 

(ลงชื่อ)                              ผู้จดบันทึกการประชุม   (ลงชื่อ)                           ผู้ตรวจบันทึกการ
ประชุม   

       (นางศรินทร์ญา   สมเพชร)                                   (นายรัชพล  ไกยสินธุ์) 
     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                 ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1   ประจ าปี พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว 

 

 (ลงชื่อ)       (ลงชื่อ) 
                           (นายอุดม  บุญพา)                (ส.ต.เอกชัย   บุตรสอน)  

         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง                               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง                 
                       ประธานคณะกรรมการฯ                    คณะกรรมการ 
 
 

(ลงชื่อ)           
                      (นายธงชัย  จันทร์เหลือง)      (นายอนันต์  มาตหงสา) 

         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง                        ประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง                 
                            คณะกรรมการ                                                ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 
   


